
๑ 

 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  2  ประจ าปี ๒๕๖5 

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม ๒๕๖5 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 

........................................... 
ผู้ประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายพิเศษ  เบียดนอก รองประธานสภาฯ พิเศษ  เบียดนอก  
๒. นางเนี้ยม ประสิทธิ์สุวรรณ์ ส.อบต.ม.๘ เนี้ยม ประสิทธิ์สุวรรณ์  
๓. นายสมร  ยางนอก ส.อบต.ม.5 สมร  ยางนอก  
๔. นายสมบูรณ์  ทางไธสง ส.อบต.ม.๓ สมบูรณ์  ทางไธสง  
๕. นางสาวภคพร  ศิริสุนทร ส.อบต.ม.14 ภคพร  ศิริสุนทร  
๖. นายศักดิ์สิทธิ์  รักษาชาติ ส.อบต.ม.4 ศักดิ์สิทธิ์  รักษาชาติ  
๗. นายสมเดช  อาไนย์ ประธานสภาฯ สมเดช  อาไนย์  
๘. นายธีรภัทร์  ค าสิงห์นอก ส.อบต.ม.๖ ธีรภัทร์  ค าสิงห์นอก  
๙. นางทองใบ  ศิริมนตรี ส.อบต.ม.12 ทองใบ  ศิริมนตรี  

๑๐. นายวิชัย  ศรีเมือง ส.อบต.ม.16 วิชัย  ศรีเมือง  
๑๑. นางสาวศรีเสาวลักษณ์  เย็นวัฒนา เลขานุการสภาฯ ศรีเสาวลักษณ์   เย็นวัฒนา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายประสิทธิ์ จอดนอก ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ประสิทธิ์ จอดนอก  
2. นายวิสูตร  ทองมา สารวัตรก านันต าบลประทาย วิสูตร  ทองมา  
3. นายอัครวัฒน์  กุลเฉลิมพัฒน์ นายกอบต.ประทาย อัครวัฒน์  กุลเฉลิมพัฒน์  
4. นายรุ่งเจริญ  รุ่งเป้า รองนายก อบต.ประทาย รุ่งเจริญ  รุ่งเป้า  
5. นางขันทอง  สียางนอก เลขานุการนายกอบต.ประทาย ขันทอง  สียางนอก  
6. นายสุปฏิ  ศิริมนตรี รองนายกอบต.ประทาย สุปฏิ  ศิริมนตรี  
7. นายสุพจน์  พนเสน ที่ปรึกษานายก สุพจน์  พนเสน  
8. นายทองใบ  ศิริมนตรี ที่ปรึกษานายก ทองใบ  ศิริมนตรี  
9. นางนภา ฉาไธสง ผอ.กองคลัง นภา ฉาไธสง  

10. นางสาวณัชชา ทูลไธสง ผอ.กองการศึกษา ณัชชา ทูลไธสง  
11. นางสาวสุบังอร วาปีโกมล หัวหน้าส านักงานปลัด สุบังอร วาปีโกมล  
12. นางทองพูล  โยธานัน ผอ.กองช่าง ทองพูล  โยธานัน  
13. นางรัตติกาล เดวิโดสกี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตติกาล เดวิโดสกี  



๒ 

 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

ที่ประชุมพร้อมประธานเปิดการประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑. วันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ได้เชิญประชุมสมัยประชุมสภาองค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖5 มีก าหนด ๑๕ วัน 
เนื่องจากถึงก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ตามที่
ก าหนดไว้  จึงได้เรียกประชุมสภาในวันนี้ 

๒. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทายได้จัดการเลือกตั้ งเมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน 2564  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ส าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย  สมัยสามัญ  

สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2565  ครั้งที่แล้ว  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องจึงได้น าเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบตวามถูกต้องอีกครั้งหนึ่ งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความใด ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาได้
แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  หากไม่มีท่านเสนอ  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอให้ยกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ  9  เสียง   
   ไม่รับรอง  - เสียง   
   งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย  ได้เสนอขอความเห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2565  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทายพิจารณา   

   ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖1 หมวด ๔ การแก้ไข
การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา



๓ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๗๗ ด้วย 

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก อบต. น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2565 

นายกอบต.ฯ   ขอแสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่  4/2565  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) โดยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ได้ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ในการประชุมสภาฯ  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖2 และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เมื่อวันที่ 1๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย  เมื่อวันที่ ๑4 มกราคม พ.ศ๒๕๖5 เวลา ๑4.๐๐ น. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2565   

   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็น 
กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย  ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2565  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทาย  โดยมีรายละเอียด จะขอเชิญนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนมาอธิบายรายละเอียดให้ฟัง ขอเชิญครับ 

นักวิเคราะห์ฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้ร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางรัตติกาล  เดวิโดว์สกี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ขออธิบายเอกสารที่ทุกท่านได้รับ คือร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งทางคณะพัฒนาท้องถิ่นได้ท าการประชาคม
ระดับต าบลเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และทาง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ประชุมปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามมติที่ประชุม



๔ 

 

ประชาคมได้เสนอมา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทุกท่านมีในมือ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมี
สองส่วน คือส่วนที่เพ่ิมเติมและส่วนที่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่เพ่ิมเติมจะประกอบไปด้วย
รายละเอียดดังนี้  

   โครงการที่เพิ่มในงบประมาณของ อบต.ประทายมีจ านวน 5 โครงการ 
ได้แก่  

1. ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 8 บ้านบึงกระโตน สายทางบ้านแม่สุวรรณ โชคชัย 
ถึง ทางหลวง 202 แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 
850 เมตร ดินหนา 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร 
ดินหนา 0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 
277,000 บาท ปีงบประมาณ 2565 เหตุผลความจ าเป็น เพราะมีการ
ลุกล้ าเขตถนน และประชาชนใช้ถนนนี้ในการขนผลิตผลทางการเกษตร  

2. ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์ คุ้มเสวยสุข สายทางสามแยก
เสวยสุข ไป คลองอีสานเขียว กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ดินสูง 0.80 
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 200,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2565 เหตุผลความจ าเป็น เพราะ ประชาชนใช้ถนนในการ
ขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองประทาย ลดการ
เกิดอุบัติเหตุได ้

3. ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์ คุ้มเสวยสุข สายทางเรียบคลอง
อีสานเขียว ถึง หลังบิ๊กซี และเขตเทศบาลประทาย ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร ดินสูง 0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 
งบประมาณ 471,000 บาท ปีงบประมาณ 2565 ประชาชนใช้ถนนใน
การขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองประทาย ลด
การเกิดอุบัติเหตุได้ 

4. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านบึงกระโตน สายทางแยก
บ้านนางแพง ถึง แยกไปสระหนองแวง โดยการวางท่อคอนกรีตส าเร็จรูป 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ท่อนละ 1 เมตร ความยาว 247 เมตร 
พร้อมบ่ พักส าเร็จรูป พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณ 409,700 บาท ปีงบประมาณ 2565 เหตุผลความจ าเป็น
เพราะ มีน้ าขังกลางหมู่บ้าน ท าให้น้ าเน่าเสียและมียุงไปไข่ท าให้เป็นปัญหา
มียุงรบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้  

5. โคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง หมู่ จ านวน 27 จุด ประกอบด้วย 4 
หมู่บ้าน ดังนี้  
5.1 บ้านหันเตย จากถนน ทล 2285 -  บ้านหันเตย จ านวน 12 จุด โดย

ผ่านหมู่ 12 บ้านหัวละเลิง  
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5.2 ทางเข้าบ้านถนนโพธิ์ จากทางหลวง 202 – บ้านถนนโพธิ์ จ านวน 5 
จุด  

5.3 ทางเข้าบ้านนางิ้ว จ านวน 6 จุด  
5.4 ทางเข้าบ้านหนองโน จากถนนคูบึงกระโตน - บ้านหนองโน จ านวน 4 

จุด  
การติดตั้งพร้อมเสาขนาด 3 นิ้ว หนา 0.3 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 302,500 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เหตุผล
ความจ าเป็น เพราะ ปากทางเข้ามืดท าให้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเป็นจุด
อับซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนน  

   โครงการที่เพิ่มเติม เป็นประเภทโครงการที่ เกินศักยภาพของ อบต.ประทาย  
   ที่จะขอประสานแผนต่อไปอีก มีทั้งหมด 6  โครงการ ได้แก่  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านศรีชมชื่น สายทางแยกบ้าน
หนองซาด -  ทุ่งหัวด้วน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ดินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 3,450,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 
เหตุผลความจ าเป็น เพราะ ประชาชนในหมู่ 6 และ หมู่ 11 ใช้เป็น
เส้นทางขนส่งการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวละเลิง สายทางหลวง 
2285 ข้างร้านโรจนะ – บ้านหัวละเลิง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 245 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  1  ป้ าย งบประมาณตั้ ง ไว้  696,500 บาท ใน
ปีงบประมาณ 2565 เหตุผลความจ าเป็น เพราะ ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวง ในการจราจร ลดอุบัติเหตุทางจราจร  

3. ปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ 3 คุ้มบ้านไร่ริมบึง สายทางแยกคูบึง – ทาง
นางิ้วโคกหนองพลวง ต.หนองพลวง กว้าง 7  เมตร ยาว 1,030 เมตร 
ดินหนา 0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 963,000 บาท ในปีงบประมาณ 
2565 เพราะ ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร และเป็นเส้นทางระหว่างต าบลเลี่ยงเส้นทางหลวง ลดอุบัติเหตุทาง
จราจร 

4. ปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ 5 บ้านถนนโพธ์ สายทางถนนโพธิ์ - เกตุ
สมบูรณ์ต.หนองพลวง กว้าง 7 เมตร ยาว 980 เมตร  ดินหนา 0.20 
เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ 785,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เหตุผล
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ความจ าเป็น เพราะ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและระหว่าง
ต าบล เลี่ยงเส้นทางหลวง ลดอุบัติเหตุทางจราจร 

5. เตาเผาขยะ แบบติดตั้ง ขนาด 500 กิโลกรัม เผาด้วยความร้อนสูง 
งบประมาณ 9,998,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เหตุผลความ
จ าเป็น เพราะ อบต.ประทายทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลต าบลประทาย และใน
ปัจจุบันเทศบาลต าบลประทายก็ประสบปัญหาบ่อขยะเต็ม ทาง อบต.
ประทายจึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการในพื้นท่ีของตนเอง 

6. เตาเผาขยะ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 200 กิโลกรัม เผาด้วยความร้อนสูง 
งบประมาณ 5,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เหตุผลความ
จ าเป็น เพราะ อบต.ประทายทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลต าบลประทาย และใน
ปัจจุบันเทศบาลต าบลประทายก็ประสบปัญหาบ่อขยะเต็ม ทาง อบต.
ประทายจึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการในพื้นท่ีของตนเอง 
 

   โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (ทล 202 - ทล 2285)  ผิว

จราจร 6 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 6,840 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณในปี 2565 จ านวน 500,000 
บาท  ขอเปลี่ยนแปลง เป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (ทล 
202 - ทล 2285)  ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณในปี 
2565 จ านวน 500,000 บาท  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณใน ปี 2565 จ านวน 1,200,000 บาท เหตุผลความจ าเป็น 
เพราะ ถนนเส้นนี้เป็นสายทางหลักที่เข้า อบต.ประทาย และเป็นเส้นทางที่
ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ประทาย  

มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการฯและรายละเอียดที่ขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 
ในครั้งนี้ ขอเชิญค่ะ 

ประธานสภา   เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
                               2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 ขอเชิญยกมือครับ  
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

  เห็นด้วย  9 คน 
   ไม่เห็นด้วย - คน 
   งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
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3.2  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ได้เสนอขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ือ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย อาศัย
อ านาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  โต๊ะท างานขนาด 160 เซนติเมตร บาท จ านวน 4 ตัว ตัวละ 
14,000 เป็นเงิน 56,000 บาท โดยขอโอนจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเงินเดือนฝ่ายการเมือง ข้อ 5 เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 1,972,800 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑,๕๑๐,๒๔๔ บาท ขอโอนครั้งนี้ 56,000 บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๔๕๔,๒๔๔ บาท 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
   ครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

  เห็นด้วย  9 คน 
   ไม่เห็นด้วย - คน 
   งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

(2) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 24,๙00 บาท โดยขอโอน
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า
เงินเดือนฝ่ายการเมือง ข้อ 5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 1,972,800 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๔๕๔,๒๔๔ บาท ขอโอนครั้งนี้ 24,๙00 บาท 
คงเหลือหลังโอน    1,๔๒๙,๓๔๔ บาท 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
   ครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

 เห็นด้วย  9 คน 
 ไม่เห็นด้วย - คน 
 งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

(3) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  เก้าอ้ีผู้บริหารพนักพิงสูง ปรับระดับต่ า-สูง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 
7,900 บาท โดยขอโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด
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เงินเดือนและค่าจ้างประจ าเงินเดือนฝ่ายการเมือง ข้อ 5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 
อบต. ตั้งไว้ 1,972,800 บาท โอนไปแล้ว ๘๐,๙๐๐ บาท คงเหลือ 1,๔๒๙,๓๔๔ บาท 
ขอโอนครั้งนี้ 7,900 บาท คงเหลือหลังโอน 1,๔๒๑,๔๔๔ บาท 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
   ครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

  เห็นด้วย  9 คน 
   ไม่เห็นด้วย - คน 
   งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

(4)  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงสูงปรับระดับต่ า -สูง จ านวน 4 ตัว ตัวละ 
3,590 บาท เป็นเงิน 14,360 บาท โดยขอโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเงินเดือนฝ่ายการเมือง ข้อ 5 เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 1,972,800 บาท โอนไปแล้ว ๘๘,๘๐0 บาท 
คงเหลือ 1,๔๒๑,๔๔๔ บาท ขอโอนครั้งนี้ 14,360 บาท คงเหลือหลังโอน 1,
๔๐๗,๐๘๔ บาท 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
   ครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

 เห็นด้วย  9 คน 
 ไม่เห็นด้วย - คน 
 งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

(5) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  เก้าอ้ีส านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 ตัว ตัวละ 1,060 บาท 
เป็นเงิน 6,360 บาท โดยขอโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเงินเดือนฝ่ายการเมือง ข้อ 5 เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภา อบต. ตั้งไว้ 1,972,800 บาท โอนไปแล้ว ๙๕,๑๖0 บาท คงเหลือ 1,๔๐๗,๐๘๔ 
บาท ขอโอนครั้งนี้ 6,360 บาท คงเหลือหลังโอน 1,๔๐๐,๗๒๔ บาท 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
   ครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

  เห็นด้วย  9 คน 
   ไม่เห็นด้วย - คน 
   งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 



๙ 

 

(6) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 ผ้าม่าน ขนาด 270 x 190 ซม. จ านวน 8 ชุด ชุดละ 4,270 บาท 
เป็นเงิน 34,160 บาท และผ้าม่านขนาด 160 x 150 จ านวน 2 ชุด ชุดละ 2,010 
บาท เป็นเงิน 4,020 บาท รวมเป็นเงิน 38,180 บาท โดยขอโอนจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเงินเดือนฝ่าย
การเมือง ข้อ 5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 1,972,800 บาท โอนไปแล้ว 
1๐๑,๕20 บาท คงเหลือ 1,๔๐๐,๗๒๔ บาท ขอโอนครั้งนี้ 38,180 บาท คงเหลือหลัง
โอน 1,๓๖๒,๕๔๔ บาท 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
   ครับ 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม 9 คน 

  เห็นด้วย  9 คน 
   ไม่เห็นด้วย - คน 
   งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

รวมเป็นเงินขอโอนทั้งสิ้น ๑๓๙,๗00 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อราชการหรือปัญหาแจ้งในที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ เชิญท่าน

เนี้ยม ประสิทธิ์สุวรรณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  ดิฉันนางเนี้ยม ประสิทธิ์สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 

หมู่ที่ 8 ขอเสนอเรื่องออมวันละบาทของต าบลประทายเรานอกเขตเทศบาล อยากให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประทายสนับสนุนงบประมาณคะ 

ส.อบต.หมู่ที่ 3  ผมนายสมบูรณ์ ทางไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย หมู่ที่ 
3 ขอเสนอเรื่องไฟฟ้าของหมู่ 3 อยากให้ช่วยเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างครับ 

ผอ.กองช่าง  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ 3 รับไว้พิจารณารอบประชุมรอบหน้าคะ 
นายก อบต.ปท.  ผมนายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย วันนี้

เราได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาต าบลปี  (2561 -2565)เ พ่ือเพ่ิมเติม และ
เปลี่ยนแปลง ในรอบหน้าจะมีการประชุมสภาอีกครั้งโดยจะขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
ประจ าปีในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือพิจารณาในการด าเนินการจัดท าตาม
แผนพัฒนาต าบลที่เราได้ประชุมพิจารณาในวันนี้  แนวทางที่วางแผนไว้คือ วันที่ 24 
มกราคม 2565 ผมจะท าหนังสือเชิญท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมเพ่ือหา
ข้อมูล และปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน และ
อาทิตย์หน้าท่านรองนายกทั้งสองท่านจะออกหมู่บ้านเพ่ือค้นหาปัญหาร่วมกันกับ
หมู่บ้าน เพ่ือรวบรวมแผนไว้ของบประมาณในปี 2567 ผมขอความร่วมมือทุกฝ่ายทั้ง
ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านและท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลช่วยหาข้อมูลดังกล่าว /



๑๐ 

 

วันที่ 28 มกราคม 2565 เชิญเจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียงคลองอีสานเขียวประชุมเพ่ือแจ้ง
แนวทางในการพัฒนาคลองอีสานเขียว คือเราจะถมคลองเพ่ือท าถนนคอนกรีตพร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่างและมีคลองเรียบถนน  และเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน จะสอบถาม
ความเห็นในการท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวกับเจ้าของที่ที่อยู่ติดกับคลอง /วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 ขอเปิดประชุมวิสามัญประจ าปีครั้งที่ 1 ผ่านท่านประธานสภาถึง
อ าเภอประทาย เพื่ออนุมัติท าโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านหนองซาด 
และหมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จตลอดเส้น / วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2565 ประชุมประชาคมในการท าขั้นตอนตามแผนเพ่ือเพ่ิมแผนเกี่ยวกับไฟฟ้าแสง
สว่าง / วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาอีกครั้งเพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลฯ 
อีกครั้งเช่นวันนี้ /วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทายแห่งนี้ อนุมัติโครงการเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่เราวางไว้
ในแผนพัฒนาต าบลเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง/ส่วนของเตาเผาขยะที่ขอเพ่ิมเข้าไว้ใน
แผนเพ่ือจะน าไปเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเป็นเจ้าของงบประมาณที่เรา
สามารถขอได้ตามแผนงานเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลประทาย เพราะ
ปัจจุบันเราทิ้งขยะกับเทศบาล แลเทศบาลขอเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการทิ้ง ในแต่ละเดือน ผม
จะพยายามหางบประมาณมาให้ได้ภายในปีงบประมาณนี้ / และอีกโครงการคือการ
พัฒนาคลองอีสานเขียวจะด าเนินการพัฒนาให้ตรงความต้องการของชาวบ้าน ของ
ประชาชนในหมู่บ้านให้มากท่ีสุด การแก้ปัญหาต้องเดินไปพร้อมกัน  

ผญ.บ.หมู่11  ผมนายประสิทธิ์  จอดนอก ผู้ใหญ่บ้านหนองซาด หมู่ที่11 ผมได้ฟังแล้วมี
ความรู้สึกดีใจ ที่ท่านจะพัฒนาคลองอีสานเขียวให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและประชาชน
ที่ใช้เส้นทาง ผมขอขอบคุณมากครับ 

รองนายกฯ  ผมนายรุ่งเจริญ รุ่งเป้า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ในส่วน
ของแผนพัฒนาต าบลการประชุมประชาคมเพ่ือน าโครงการบรรจุเข้าแผนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ผู้บริหารมีแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน อยากให้
ทุกท่านเห็นความตั้งใจของคณะผู้บริหาร การท างานแบบมีแผนท าให้เรามีผลงานเชิ ง
ประจักร /ทุกคนทุกท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา การท างานมีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงใน
การพัฒนางานและงานที่ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่/การท างานเราพัฒนาทุกระดับทุก
ด้านท างานเชิงรุก  ทั้งนี้ขอขอบคุณที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจให้ โอกาสเข้ามาพัฒนา
ต าบลเราและขอบคุณเจ้าหน้าที่/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทายทุกท่าน 
ที่ท าให้การท างานไม่สะดุดทีมบริหารเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เก้าวัน สามารถขับเคลื่อนงาน
ไปได้ด้วยดีและมีความสุขในการท างาน 

นักวิเคราะห์ฯ  ดิฉันนางรัตติกาล เดวิโดสกี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเพ่ิมเติม
เรื่องแผน ในวันที่ประชุมประชาคมขอให้ท่านได้น าข้อมูลในหมู่บ้านมาให้มากที่สุด มอง
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เน้นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงด้านเดียว เรื่องกลุ่มอาชีพ 



๑๑ 

 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ การส่งเสริมอาชีพ งานสาธารณสุข เพ่ือน าเข้าแผนและท่านนายก
จะได้สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้ครบทุกด้าน ขอให้มีข้อมูลมาให้มากที่สุดขอบคุณค่ะ 

ท่านทองใบ  ผมนายทองใบ ศิริมนตรี ขอแจ้งเรื่องงานด้านการเกษตร ช่วงนี้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอประทายมีโครงการพัฒนาด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการอบรมเกษตรรุ่น
ที่ 7 จะประสานขอใช้สถานที่ในการอบรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 
ประมาณ 37 คนที่เข้าร่วมโครงการ มีต าบลประทายประมาณ 27 คน 

นายกฯ  ในส่วนของการท างานจะเป็นเชิงระดมสมอง ผมขออนุญาตรบกวนแต่งตั้งท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการท างานแต่ละคณะกรรมการ เพ่ือให้ท่าน
ช่วยด าเนินกิจกรรม ดูโครงการทุกหมู่บ้าน ขอแต่งตั้งท่านเป็นแม่งานเพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในสมัยนี้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจต้องได้ประชุมเดือน
หนึ่งหลายครั้ง ช่วยท าโครงการ อาจได้ท าเรื่องบริหารงานด้วย 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามปัญหาหรือเรื่องปรึกษาหารือหรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.3๐ น. 
      ลงชื่อ ศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา  ผู้บันทึกการประชุม 
         (นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 
ลงชื่อ  ธีรภัทร์ ค าสิงห์นอก.   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

   (นายธีรภัทร์ ค าสิงห์นอก)  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
ลงชื่อ สมบูรณ์ ทางไธสง  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม      

   (นายสมบูรณ์ ทางไธสง)        
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3     
ลงชื่อ ภคพร ศิริสุนทร   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม      

   (นางสาวภคพร ศิริสุนทร)        
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 
   
 

     ลงชื่อ สมเดช อาไนย์   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสมเดช อาไนย์)  

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทาย 
 


